

# Ông Châu Văn Khảm đoàn tụ với gia đình tại Úc

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Úc, ông Châu Văn Khảm đã đoàn tụ với gia đình tại Úc. Tổng trưởng Năng lượng Chris Bowen đã đón ông Khảm tại phi trường Sydney vào sáng hôm nay (11/7/2023).



Climate and energy minister Chris Bowen met with Mr Chau Van Kham and his family.  
Credit: Twitter/ Chris Bowen

Sáng nay chính phủ Lao động của Thủ tướng Albanese vui mừng xác nhận ông Châu Văn Khảm đã được đoàn tụ với gia đình tại Úc.

Tổng trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng, Nghị sĩ Chris Bowen đã đón ông tại phi trường Sydney.

“Tôi rất vui mừng được chào đón ông Châu Văn Khảm trở lại Úc và đoàn tụ với gia đình. Chính phủ Úc cảm ơn chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao,” ông Bowen viết trên Twitter.

Ông Châu Văn Khảm bị bắt tại Việt Nam hồi tháng Một 2019 và [bị kết án 12 năm tù](#)

. Cáo trạng nói rằng ông là thành viên của nhóm Việt Tân, một tổ chức bị Bộ Công an Việt Nam liệt kê vào danh sách “khủng bố”.

Thông cáo cho biết việc chuyển giao là kết quả của nỗ lực vận động của cá nhân Thủ tướng Anthony Albanese trong chuyến thăm gần đây của ông tới Việt Nam và được

hoàn thành trong khuôn khổ Chương trình chuyển giao tù nhân quốc tế.

Phó Thủ tướng Richard Marles cũng ghi nhận công sức của Ngoại trưởng Penny Wong, cũng như cảm ơn chính phủ Việt Nam vì hành động này.

“Chúng tôi cảm ơn chính phủ Việt Nam đã trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Họ làm việc này trên cơ sở nhân đạo và trên tinh thần hữu nghị giữa Úc và Việt Nam,” ông nói.

“Đây là kết quả của quá trình vận động của chính phủ Úc đối với chính phủ Việt Nam trong nhiều tháng qua.”

Phát biểu từ Berlin vào trưa hôm nay, Thủ tướng Albanese cho biết ông rất hoan nghênh hành động này của chính phủ Việt Nam.

“Úc rất hoan nghênh việc trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Đây là một vấn đề mà tôi đã nêu ra trong chuyến thăm Việt Nam, một chuyến thăm rất xây dựng. Và tôi cảm ơn những người bạn của chúng tôi ở Việt Nam đã lắng nghe và đồng ý thực hiện điều này trong chuyến thăm của tôi,” ông Albanese nói.



“Ông Châu Văn Khảm hiện đã có thể đoàn tụ với gia đình tại Úc, chúng tôi hoan nghênh điều đó. Đó là một ví dụ về cách tiếp cận trên tinh thần xây dựng đạt được kết quả vì lợi ích quốc gia của Úc.”

Nhà vận động thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế Úc, Rose Kulak nói rằng hôm nay là “một ngày trọng đại”.

“Trong nhiều năm, hàng chục ngàn người ủng hộ Tổ chức Ân xá Quốc tế Úc, những người bị sốc trước tin ông Châu bị cầm tù, đã làm việc cùng nhau để hỗ trợ ông Châu và gia đình ông cũng như kêu gọi trả tự do cho ông.

“Hôm nay là một ngày trọng đại đối với phong trào giải phóng những người bị cầm tù oan sai trên khắp thế giới, và là một lời nhắc nhở rằng hàng chục ngàn người Úc sẽ hành động để bảo vệ nhân quyền.”./.

**Nguồn:** <https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/vi/article/ong-chau-van-kham-%C4%91uoc-tra-tu-do-va-%C4%91a-quay-tro-ve-uc/5zocny9sr>

## Thành viên Việt Tân, ông Châu Văn Khảm được trả tự do về Úc



**Ông Khảm, người bị bắt giam ở TP HCM vào năm 2019 và sau đó bị kết án 12 năm tù với tội danh "khủng bố nhằm chống chính quyền", đã được trả tự do sau hơn bốn năm thụ án.**

Vợ của ông Châu Văn Khảm, bà Trang, nói với đài ABC rằng đã hơn 4 năm rưỡi gia đình không được gặp ông.

Bà cảm ơn chính phủ Úc đã giúp ông trở về nước.

“Hôm nay tôi rất vui... Chồng tôi đã về nhà, [anh ấy] hạnh phúc và khỏe mạnh,” bà nói.

Ông là thành viên của Việt Tân, một nhóm vận động cho dân chủ ở Việt Nam mà chính phủ Việt Nam coi là một tổ chức khủng bố.

Thành viên Việt Tân Châu Văn Khảm lãnh án 12 năm tù

Gia đình kêu gọi VN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm nhân chuyến thăm của Toàn quyền Úc

Úc kêu gọi trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, thành viên Việt Tân

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc "rất hoan nghênh việc Châu Văn Khảm được trả tự do", đồng thời cho biết thêm việc ông Khảm bị giam giữ là một vấn đề mà ông đã nêu lên với Việt Nam trong chuyến thăm hồi tháng trước.

"Tôi cảm ơn những người bạn của chúng tôi ở Việt Nam đã lắng nghe và đồng ý trong chuyến thăm của tôi để điều này xảy ra," ông Albanese nói.

"Đó là một ví dụ về cách làm sao tham gia một cách xây dựng để đạt được kết quả phục vụ cho lợi ích quốc gia của Úc."

Elaine Pearson, Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) nói rằng việc nhà hoạt động Châu Văn Khảm được trả tự do sau hơn bốn năm do là "tin tức tuyệt vời" vì ông đã phải chịu án tù quá lâu:

"Công an Việt Nam đã bắt giữ ông vào tháng 1 năm 2019 và tới tháng 11 năm 2019, một tòa án Việt Nam đã kết án ông 12 năm tù về tội 'khủng bố', sau một phiên tòa kéo dài chỉ vài giờ vốn đầy lên những lo ngại nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

"Vụ án dựa trên sự liên đới và các hoạt động của ông với một đảng chính trị đối lập, Việt Tân, hoạt động công khai và hợp pháp ở nhiều quốc gia gồm Úc, nhưng bị Hà Nội dán nhãn là 'khủng bố'. Ông ấy đã trải qua một thời gian dài bị cách ly khỏi gia đình và nhân viên lãnh sự do những hạn chế trong đại dịch.

"Chúng tôi rất mừng cho gia đình ông Châu Văn Khảm và nhìn nhận những nỗ lực thành công của chính phủ Úc ở các cấp cao nhất để bảo đảm việc trả tự do cho ông ấy," bà Pearson nói.

Tổ chức HRW cũng nhấn mạnh, ông Châu Văn Khảm chỉ là một trong số hơn 150 tù nhân chính trị khác ở Việt Nam, đang bị giam giữ vì các hoạt động tự do biểu đạt ôn hòa. Vẫn còn những người khác như nhà báo Phạm Đoan Trang và các nhà hoạt động môi trường Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách và Hoàng Thị Minh Hồng.

Hơn 60 tổ chức nhân quyền kêu gọi Obama thúc giục VN trả tự do cho bà Minh Hồng

'Anh hùng khí hậu' Nguyễn Thị Khanh được trả tự do

Vì sao nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách nói sẽ 'tuyệt thực đến chết' trong tù?

Những người ủng hộ nhân quyền, luật sư và gia đình ông Châu cho rằng, các cáo buộc chống lại ông là vô căn cứ và có động cơ chính trị và phiên tòa xét xử của ông là hết sức bất công.

The Guardian tường thuật rằng sức khỏe của ông Châu Văn Khảm, người vừa tròn 74 tuổi đã suy giảm nhanh chóng trong tù, thêm rằng bản án 12 năm "thực sự là một bản án tử hình", gia đình ông cho biết.

Việc gia đình, cộng đồng người Việt tại Úc và các tổ chức nhân quyền vận động trả tự do cho ông Châu Văn Khảm đã diễn ra nhiều năm trời.

Trong những lần các quan chức cấp cao của Úc như Toàn quyền Úc David Hurley đến thăm Việt Nam hồi tháng 4/2023, hay chuyến đi vào tháng 6 vừa rồi của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, gia đình cùng các tổ chức xã hội dân sự ở Úc cũng kêu gọi việc giới chức Úc nên đề cập đến trường hợp của ông Khảm.

## Về ông Châu Văn Khảm

Ông Châu Văn Khảm sinh ra ở Việt Nam và phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. Sau chiến tranh, ông bị đưa vào trại cải tạo trong ba năm trước khi trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền, và đến Úc năm 1983.

Tại Sydney, ông là thợ làm bánh trong nhiều năm trời. Đến năm 2010, ông gia nhập Việt Tân, làm đại diện “cơ sở đảng bộ Sydney” kiêm “Bí thư Đảng bộ Úc châu,” hoạt động với bí danh Hoàng Liêm, theo cáo trạng.

Liên Hợp Quốc mô tả Việt Tân là “tổ chức ôn hòa ủng hộ cải cách dân chủ”, nhưng Việt Tân đã bị chính quyền Việt Nam chính thức liệt vào danh sách tổ chức khủng bố vào năm 2016, cho rằng đây là “tổ chức phản động và khủng bố, luôn âm thầm thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam”.

Đồng thời nêu rõ: “Người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân... sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Toàn quyền Úc gặp tứ trụ Việt Nam, hy vọng gì về vấn đề nhân quyền và xã hội dân sự?

Toàn quyền Úc thăm Việt Nam: ‘Nhân quyền sẽ không được bàn thảo’

Năm 2019, ông Châu Văn Khảm đã tìm cách trở về Việt Nam để gặp gỡ những người ủng hộ dân chủ nhưng bị từ chối cấp thị thực.

Ông vào Việt Nam qua ngả Campuchia vào tháng 1/2019 bằng giấy tờ tùy thân giả. Cáo trạng cũng nói ông Khảm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hồi tháng 1/2019 để “huấn luyện” và “kết nạp” một số người vào Việt Tân, “chuẩn bị cho hoạt động chống phá”.

Ông bị bắt sau khi gặp hai công dân Việt Nam là Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền, những người sau đó bị kết án lần lượt là 11 và 10 năm tù../.

**Nguồn:** <https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4n09kk3p0yo#:~:text=%C3%94ng%20C%C3%A2u%20V%C4%83n%20Kh%E1%BA%A3m%20sinh,b%C3%A1nh%20trong%20hi%E1%BB%81u%20n%C4%83m%20tr%E1%BB%9Di>.

**Nam Phong** tổng hợp

Ngày 12/7/2023

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)

